



สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมบุญยวงศรีโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	มาตรการสั่งปิดร้านอาหารที่ผู้ป่วยไปใช้บริการ (ชั่วคราว) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	1. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติสั่งปิดร้านอาหารที่ผู้ป่วยไปใช้บริการ (ชั่วคราว) ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 เพื่อทำความสะอาด และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2. ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นรายวัน และรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ทราบทุกวัน	1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
2.	มาตรการรองรับควบคุม โควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	1. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านโปรแกรม Save Phitsanulok เพื่อประเมินความเสี่ยงและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 2. จังหวัดพิษณุโลก กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , ปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปราการ และนครปฐม โดยให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด (ตามรายละเอียดแนบ) 3. การจัดงาน/กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก กำหนดให้ขออนุญาตตามเกณฑ์ ดังนี้ - จำนวนคนตั้งแต่ 50 – 150 คน ให้ขออนุญาตต่อ ศบค.อำเภอ - จำนวนคนตั้งแต่ 151 คน ขึ้นไป ให้ขออนุญาตต่อ ศบค.จังหวัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดกิจกรรมที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด 4. ให้สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดให้บริการไม่เกินเวลา 24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 โดยจำกัดผู้เข้าใช้บริการไม่	1. ปลัดจังหวัดพิษณุโลก 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เกินร้อยละ 75 และไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร , ปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปราการ และนครปฐม) เข้าใช้บริการ และขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด</p> <p>5. ขอให้ทุกภาคส่วน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด ลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการ และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด</p> <p>6. ให้ทุกหน่วยงานทำหนังสือแจ้งเวียน ข้าราชการไม่ให้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงควบคุมสูงสุด หากต้องการเดินทาง ไปพื้นที่ดังกล่าว ให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด</p>	
3.	<p>การจัดงาน “พิด’โลก...ที่คิดถึง 2564” , “Chang Music Connection Present Thipnimit Concert” , “Chang Music Connection” และ “พิดโลกเพลย์พาร์ค”</p>	<p>1. ให้ชะลอการจัดงาน “พิด’โลก...ที่คิดถึง 2564” , “Chang Music Connection Present Thipnimit Concert” , “Chang Music Connection” และ “พิดโลกเพลย์พาร์ค” ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p>	<p>1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p>
4.	<p>การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลนครพิษณุโลก</p>	<p>1. ให้จัดกิจกรรมสงกรานต์น้ำพระ ได้ตามประเพณี งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำ งดการจัดคอนเสิร์ต และงดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด เช่น งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม (ตามที่ ศบค. กำหนด)</p> <p>2. การจัดงานมหรหรรษาอาหาร ระหว่างวันที่ 9 – 15 เมษายน 2564 โดยกำหนดแนวทาง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำกัดผู้เข้าร่วมงาน ให้สัมพันธ์กับพื้นที่ - เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราผู้เข้าร่วมงาน <p>ตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - งดการนั่งรับประทานอาหารภายในงาน ให้จำหน่ายเฉพาะซื้อกลับบ้าน - กำหนดระยะเวลาในการจัดงาน ไม่เกิน 22.00 น. - ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการ/ร้านค้า และผู้เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด เข้าร่วมงาน 	<p>1. เทศบาลนครพิษณุโลก</p> <p>2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p>
5.	<p>มาตรการเตรียมความพร้อมรับ</p>	<p>1. มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ให้เก็บ</p>	<p>1. สำนักงานสาธารณสุข</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
	การระบาดของโรคโควิด 19 ใน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก	ตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังในกลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง โดยเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย และสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูก	จังหวัดพิษณุโลก 2. สำนักงานควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 4. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก